



สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.)
Office of Insurance Commission

ประกาศ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การสอบราคาจ้างโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย มีความประสงค์จะ
สอบราคาจ้างโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานตามเอกสารสอบราคาจ้างดังกล่าว
2. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้ง
เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา
ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ณ วันประกาศสอบราคา
หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
4. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น
ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
5. ผู้เสนอราคาจะต้องมีผลงานการรับจ้างงานประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างและม
ีความเชี่ยวชาญในการพัฒนา Web-Based Application ด้วย Oracle From Developer, Java และ PHP
ให้กับหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่น่าเชื่อถือ ในช่วงระยะเวลาย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี นับ
จากวันยื่นซองเสนอราคา มีมูลค่าสัญญาไม่น้อยกว่า 2 ล้านบาทต่อสัญญา โดยมีหนังสือรับรองจาก
หน่วยงานดังกล่าวหรือสำนักสัญญาจำนวน 1 สัญญาเป็นอย่างน้อย และสำนักงาน คปภ. สงวนสิทธิในการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือสอบถามความเห็นจากหน่วยงานที่เป็นคู่สัญญากับผู้เสนอราคา
6. ผู้ยื่นเสนอราคาต้องเสนอรายชื่อบุคลากร พร้อมรายละเอียด เช่น ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน เป็นต้น จำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยมีข้อมูลหรือหลักฐานที่ชัดเจนประกอบเพื่อ
รับผิดชอบงาน

กำหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ 17 ส.ค. 2553 ถึงวันที่ 30 ส.ค. 2553

เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ในวันเวลาราชการ ณ ส่วนบริหารทรัพย์สินและพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไปและกองทุน
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ชั้น 5 เลขที่ 22/79 ถ.รัชดาภิเษก
แขวง จันทระเกษม เขต จตุจักร กทม 10900 และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 1 11.ย. 2553
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ชั้น 2

/ ผู้สนใจ

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ส่วนบริหารทรัพย์สินและพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป
และกองทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ระหว่างวันที่ 17 ส.ค. 2553
ถึงวันที่ 30 ส.ค. 2553 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-2513-4566 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ชูฉัตร ประมูลผล

(นายชูฉัตร ประมูลผล)

ผู้ช่วยเลขาธิการสายบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทน
เลขาธิการ